

11 รายการระหว่างกัน

11.1 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก ดังนี้

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ	สัดส่วนการถือหุ้น	
			ผู้ถือหุ้น	ร้อยละ
บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด	บริษัทจัดจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วนและชนิดแผ่นให้แก่ลูกค้าทั่วไป (หยุดประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเหล็กแล้วตั้งแต่วันที่ 2547 และประกอบธุรกิจการลงทุนในหุ้นของบริษัทเพียงอย่างเดียว(Holding Company))	นายสุภชัย ชัยสุพัฒน์ นางอรสา ชัยสุพัฒน์ นายวีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์	นายวีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์	15.00
			นายกฤษดา ชัยสุพัฒน์	15.00
			นายพงษ์สวัสดิ์ ชัยสุพัฒน์	15.00
			นางสาวจุฑามาศ ชัยสุพัฒน์	15.00
			นางอรสา ชัยสุพัฒน์	20.00
			นายสุภชัย ชัยสุพัฒน์	19.00
			นางพนัธิภา ชิวธนาสุนทร	1.00
บริษัท ยูไนเตด สตีล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด	บริษัทจัดจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วนและชนิดแผ่นให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ (หยุดประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 2547 และจะเลิกกิจการ)	นายวีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ นายพงษ์สวัสดิ์ ชัยสุพัฒน์	นายวีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์	20.00
			นายกฤษดา ชัยสุพัฒน์	20.00
			นายพงษ์สวัสดิ์ ชัยสุพัฒน์	20.00
			นางสาวจุฑามาศ ชัยสุพัฒน์	20.00
			นางอรสา ชัยสุพัฒน์	10.00
			นายสุภชัย ชัยสุพัฒน์	5.00
บริษัท ซี.ซี.พี. เมททอล จำกัด	บริษัทจัดจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดแผ่น โดยซื้อเหล็กแผ่นขนาดมาตรฐานมาตัดเพื่อจำหน่ายปลีกให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไป	นายแสงชัย จักรภีศิริสุข นางอัญชลี จักรภีศิริสุข	นายแสงชัย จักรภีศิริสุข	41.67
			นางอัญชลี จักรภีศิริสุข	41.67
			นายสุวัช จักรภีศิริสุข	4.17
			เด็กหญิงณัฐธิดา จักรภีศิริสุข	4.17
			เด็กชายณัฐพล จักรภีศิริสุข	4.17
			เด็กหญิงชนากานต์ จักรภีศิริสุข	4.17
			นายธงชัย จักรภีศิริสุข	0.00

11.2 สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2547 และ 9 เดือนแรก ของปี 2548 ดังนี้

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	สรุปรายการ	เงื่อนไข/ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น	ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด	บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยมีนายสุภชัย ชัยสุพัฒน์และนายวีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	<ol style="list-style-type: none"> ในปี 2547 บริษัทขายเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วนและแผ่น ตามปกติ จำนวนรวม 47.23 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งได้รับชำระเงินทั้งจำนวนแล้วในปี 2547 บริษัทซื้อ เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วนและแผ่น, เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและแผ่น, เหล็กแผ่นเคลือบชนิดม้วนและแผ่น ตามปกติในปี 2547 จำนวน 405.46 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งบริษัทได้ชำระเงินแล้วทั้งจำนวนในปี 2547 ในปี 2547 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการตัดเหล็กจำนวน 42.12 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมียอดหนี้ค้างรับชำระ ณ 31 ธันวาคม 2547 จำนวน 27.37 ล้านบาท ซึ่งได้รับชำระแล้วทั้งหมดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าในปี 2547 จำนวน 15.62 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งได้รับชำระเงินทั้งจำนวนแล้วในปี 2547 	<ul style="list-style-type: none"> - การซื้อขายสินค้าระหว่างกันรายการที่ 1 และ 2 เกิดขึ้นเนื่องจากเหล็กบางชนิดและบางขนาดมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามคำสั่งซื้อในขณะนั้นประกอบกับผู้ขายสินค้าส่งสินค้าให้ไม่ทันตามความต้องการ ทั้งนี้เงื่อนไขทางการค้าและราคาเป็นไปตามลักษณะการค้าในการค้าตามปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง - เนื่องจากเครื่องจักรของบริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด ไม่สามารถตัดเหล็กบางชนิดหรือบางขนาดได้ และไม่สามารถตัดเหล็กแผ่นแถบได้ จึงต้องทำการจ้างบริษัททำการตัดเหล็กให้ โดยบริษัทได้คิดค่าจ้างตัดในราคาที่สามารรถเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นได้ - เนื่องจากรถบรรทุกสินค้าของบริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด มีไม่เพียงพอต่อการขนส่งจึงต้องทำการว่าจ้างให้บริษัททำการขนส่งให้ โดยบริษัทได้คิดค่าขนส่งแบบเหมาในราคาใกล้เคียงกับบริษัทขนส่งทั่วไป 	รายการดังกล่าวทั้ง 4 รายการมีความสมเหตุสมผล และราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ



บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	สรุปรายการ	เงื่อนไข/ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น	ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด (ต่อ)	บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยมีนายสุภชัย ชัยสุพัฒน์และนายวีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	<p>5.ในเดือนธันวาคม 2547 บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด ได้หยุดประกอบธุรกิจเหล็ก บริษัทจึงได้ซื้อเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วนและแผ่น, เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและแผ่น, เหล็กแผ่นเคลือบชนิดม้วนและแผ่น จำนวน 362.24 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งมียอดเจ้าหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 จำนวน 197.72 ล้านบาท</p> <p>6. ในปี 2547 บริษัทซื้อเครื่องจักร จำนวน 59.58 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งมียอดคงค้างชำระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 จำนวน 46.21 ล้านบาท</p> <p>7.ในปี 2547 บริษัทมีค่าเช่าสำนักงานและคลังสินค้าเกิดขึ้นจำนวน 0.28 ล้านบาทซึ่งมียอดเจ้าหนี้ค้างชำระทั้งจำนวน ณ 31 ธันวาคม 2547 โดยบริษัทได้ชำระแล้วทั้งหมดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548</p>	<p>- เนื่องจากบริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด ได้หยุดดำเนินธุรกิจเหล็กจึงได้ขายสินค้าทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน 6 เดือน เนื่องจากเป็นการซื้อขายกันในปริมาณสูงแต่ทั้งนี้ราคาที่ตกลงซื้อขายกันนั้นสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด ณ วันที่ซื้อขายกัน</p> <p>- เนื่องจากบริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด ได้หยุดดำเนินธุรกิจเหล็กจึงขายเครื่องจักรที่ใช้ในการตัดเหล็กให้แก่บริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน 6 เดือนและมีราคาที่ตกลงซื้อขาย 59.58 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับราคาที่ประเมินโดยบริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด ผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งประเมินเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547 นอกจากนี้ บริษัทยังได้ว่าจ้างให้ บริษัท ทบทวี แอปไพเรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประเมินราคาเครื่องจักรดังกล่าว ซึ่งประเมินไว้เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 มูลค่าเท่ากับ 55.46 ล้านบาท</p> <p>- เนื่องจากโรงงานของทางบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ถนนสุขสวัสดิ์ จึงไม่เหมาะที่จะเป็นใช้เป็นสำนักงานขาย ทางบริษัทฯได้เช่าอาคารสำนักงาน และคลังสินค้าจากบริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด เพื่อใช้เป็นสำนักงานขาย และมีคลังสินค้าที่สามารถใช้ในการกระจายสินค้าให้กับลูกค้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้โดยมีเงื่อนไขการเช่าและอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงได้กับพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับบริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด</p>	<p>รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีความสมเหตุสมผลและมีราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ</p> <p>รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขทางการค้าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานและเพิ่มกำลังการผลิตโดยรวม มีความสมเหตุสมผลในเงื่อนไขทางการค้าและราคาตกลงซื้อขายที่เหมาะสม</p> <p>ในรายการที่ 7 และ 8 ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีความสมเหตุสมผล</p>



บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	สรุปรายการ	เงื่อนไข/ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น	ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด (ต่อ)	บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยมีนายสุภชัย ชัยสุพัฒน์และนายวีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	<p>8. ในปี 2547 บริษัทมีค่าเช่ารถยนต์เกิดขึ้นจำนวน 0.38 ล้านบาทซึ่งมียอดเจ้าหนี้ค้างชำระทั้งจำนวน ณ 31 ธันวาคม 2547 โดยบริษัทได้ชำระแล้วทั้งหมดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548</p> <p>9. ในปี 2547 บริษัทเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด ในวงเงิน 322 ล้านบาท (ยกเลิกการค้ำประกันดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2548)</p> <p>10.งวด 9 เดือนแรก ปี 2548 บริษัทมีค่าเช่าสำนักงานและคลังสินค้าเกิดขึ้นจำนวน 2.52 ล้านบาท ซึ่งมียอดเจ้าหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 จำนวน 0.28 ล้านบาท</p> <p>11. ในงวด 9 เดือนแรก ปี 2548 บริษัทมีค่าเช่ารถยนต์เกิดขึ้นจำนวน 3.33 ล้านบาทซึ่งมียอดเจ้าหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 จำนวน 0.38 ล้านบาท</p> <p>12. ในงวด 9 เดือนแรก ปี 2548 บริษัทได้กู้ยืมเงินระยะสั้นจากบริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด จำนวน 74 ล้านบาท โดยบริษัทได้ชำระคืนทั้งเงินกู้และดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2548</p>	<p>- เนื่องจากบริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด ได้หยุดดำเนินธุรกิจหลัก และมีรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งได้ บริษัทฯจึงได้เช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการขนส่ง โดยมีเงื่อนไขการเช่าและอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงกับการว่าจ้างบุคคลภายนอก</p> <p>- เนื่องจากบริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด มีสินทรัพย์ไม่เพียงพอต่อการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ จึงขอให้บริษัทนำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรของมาค้ำประกันโดยไม่มีการทำสัญญาและไม่คิดค่าตอบแทนระหว่างกัน</p> <p>- ทางบริษัทฯได้เช่าอาคารสำนักงาน และคลังสินค้าจากบริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด เพื่อใช้เป็นสำนักงานขาย และมีคลังสินค้าที่สามารถใช้ในการกระจายสินค้าให้กับลูกค้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้โดยมีเงื่อนไขการเช่าและอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงได้กับพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับบริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด</p> <p>- เนื่องจากบริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด ได้หยุดดำเนินธุรกิจหลัก และมีรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งได้ บริษัทฯจึงได้เช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการขนส่ง โดยมีเงื่อนไขการเช่าและอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงกับการว่าจ้างบุคคลภายนอก</p> <p>- การกู้ยืมดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนวงเงินสินเชื่อภายในกลุ่มบริษัทกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ทำให้ไม่สามารถเบิกถอนเงินกู้ได้ บริษัทฯจึงขอกู้ยืมเงินจาก บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปีซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามท้องตลาดในขณะนั้น ปัจจุบัน การปรับเปลี่ยนวงเงินดังกล่าวได้กระทำเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯจึงได้ชำระคืนเงินกู้ดังกล่าว</p>	<p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด ก็ได้ร่วมค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทในวงเงินรวม 763.26 ล้านบาท</p> <p>ในรายการที่ 10, 11 และ 12 ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีความสมเหตุสมผล</p>



บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	สรุปรายการ	เงื่อนไข/ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น	ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด (ต่อ)	บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยมีนายสุภชัย ชัยสุพัฒน์และนายวีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	<p>13. ในงวด 9 เดือนแรก ปี 2548 บริษัทชำระเงินประกันตามสัญญาเช่าอาคารสำนักงานพร้อมอุปกรณ์และอาคารเก็บสินค้าให้แก่ บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด จำนวน 2.80 ล้านบาท</p> <p>14. ในงวด 9 เดือนแรก ปี 2548 บริษัทชำระเงินประกันตามสัญญาเช่ายานพาหนะแก่ บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด จำนวน 2.25 ล้านบาท</p>	- การชำระเงินประกันตามรายการที่ 13 และ 14 แก่ บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด เป็นการจ่ายชำระเงินเพื่อเป็นหลักประกันความเสียหายหรือสูญหายใด ๆ ตามสัญญาเช่ารถยนต์และสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานพร้อมอุปกรณ์และอาคารเก็บสินค้า สัญญามีอายุ 3 ปี โดยจะได้รับคืนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้ส่งมอบยานพาหนะและสถานที่เช่าคืน (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 5.2 รายละเอียดของสัญญาที่สำคัญ)	รายการที่ 13 และ 14 ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีความสมเหตุสมผล
บริษัท ยูโนเด็ค สตีล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด	นายวีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	<p>1. ในปี 2547 บริษัทขายเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วนและแผ่น, เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและแผ่น, เหล็กแผ่นเคลือบชนิดม้วนและแผ่นตามปกติ จำนวนรวม 152.73 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งบริษัทได้รับชำระเงินทั้งจำนวนแล้วใน 2547</p> <p>2. บริษัทซื้อเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วนและแผ่น, เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและแผ่น, เหล็กแผ่นเคลือบชนิดม้วนและแผ่น ตามปกติในปี 2547 จำนวน 18.48 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งมียอดเจ้าหนี้ค้างชำระ ณ 31 ธันวาคม 2547 ทั้งจำนวน โดยบริษัทได้ชำระเงินแล้วทั้งหมดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2548</p> <p>3. ในปี 2547 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการตัดเหล็กจำนวน 22.12 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยบริษัทได้รับชำระเงินทั้งจำนวนแล้วใน 2547</p>	<p>- การซื้อขายสินค้าระหว่างกันรายการที่ 1 และ 2 เกิดขึ้น เนื่องจากเหล็กบางชนิดและบางขนาดมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามคำสั่งซื้อในขณะนั้นประกอบกับผู้ขายสินค้าส่งสินค้าให้ไม่ทันตามความต้องการ ทั้งนี้เงื่อนไขทางการค้าและราคาเป็นไปตามลักษณะการค้าและการค้าตามปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เนื่องจากบริษัท ยูโนเด็ค สตีล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ไม่มีเครื่องจักรในการตัดเหล็กจึงทำการว่าจ้างบริษัทตัดเหล็กให้ โดยบริษัทได้คิดค่าจ้างตัดในราคาที่สามารรถเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นได้</p>	รายการที่ 1 ถึง รายการที่ 4 ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ



บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	สรุปรายการ	เงื่อนไข/ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น	ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยูไนเต็ด สตีล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (ต่อ)	นายวีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	<p>4. บริษัทมีรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าในปี 2547 จำนวน 4.46 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยบริษัทได้รับชำระเงินทั้งจำนวนแล้วใน 2547</p> <p>5. ในเดือนธันวาคม 2547 บริษัท ยูไนเต็ด สตีล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ได้หยุดประกอบธุรกิจหลัก บริษัทจึงได้ซื้อเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วนและแผ่น, เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและแผ่น, เหล็กแผ่นเคลือบชนิดม้วนและแผ่น จำนวน 15.81 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมียอดเจ้าหนี้ค้างชำระ ณ 31 ธันวาคม 2547 จำนวน 2.91 ล้านบาทซึ่งบริษัทได้ชำระแล้วทั้งหมดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2548</p>	<p>- เนื่องจากบริษัท ยูไนเต็ด สตีล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ไม่มีรถขนส่งเป็นของตนเอง จึงต้องทำการว่าจ้างบริษัทฯ ทำการขนส่งให้กับลูกค้า โดยบริษัทได้คิดค่าขนส่งแบบเหมาในราคาไม่ต่างกับบริษัทขนส่งทั่วไป</p> <p>- เนื่องจากบริษัท ยูไนเต็ด สตีล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ได้หยุดดำเนินธุรกิจหลักจึงต้องขายสินค้าทั้งหมดให้กับทางบริษัท โดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน 3 เดือน ทั้งนี้ราคาที่ได้ตกลงซื้อขายกันนั้นสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด ณ วันที่ซื้อขายกัน</p>	รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและมีราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ
บริษัท ซี.ซี.พี. เมททอล จำกัด	ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซี.ซี.พี. เมททอล จำกัด เป็นญาติของนางอรสา ชัยสุพัฒน์และนายแสงชัย จักรวิริศิริสุข ซึ่งเป็นน้องชายของนางอรสา ชัยสุพัฒน์ เป็นกรรมการของบริษัท ซี.ซี.พี. เมททอล จำกัด	<p>1. ในปี 2547 บริษัทขายเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดแผ่นตามปกติ จำนวนรวม 36.59 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมียอดหนี้ค้างรับชำระ ณ 31 ธันวาคม 2547 จำนวน 8.46 ล้านบาท ซึ่งได้รับชำระแล้วทั้งหมดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2548</p> <p>2. ในงวด 9 เดือนแรก ปี 2548 บริษัทขายเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดแผ่นตามปกติ จำนวนรวม 69.64 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมียอดหนี้ค้างรับชำระ ณ 30 กันยายน 2548 จำนวน 7.83 ล้านบาท</p>	- การขายสินค้าในรายการที่ 1 และ 2 เกิดขึ้นเนื่องจาก บริษัท ซี.ซี.พี. เมททอล จำกัด มีจำนวนเหล็กบางชนิดและบางขนาดไม่เพียงพอที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามคำสั่งซื้อในขณะนั้น ทั้งนี้เงื่อนไขทางการค้าและราคาเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าตามปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง	รายการที่ 1 และ 2 ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ



บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	สรุปรายการ	เงื่อนไข/ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น	ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
นายสุภชัย ชัยสุพัฒน์	นายสุภชัย ชัยสุพัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการของบริษัท	1 บริษัทกู้ยืมเงินจากกรรมการ ในปี 2547 จำนวน 116.87 ล้านบาท โดยเป็นยอดยกมาต้นงวดจำนวน 1.69 ล้านบาทและและกู้ยืมเพิ่มในปี 2547 จำนวน 115.18 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้รับชำระคืนทั้งหมดแล้วในเดือน พฤศจิกายน ปี 2547 2. ในงวด 9 เดือนแรก ปี 2548 บริษัทกู้ยืมเงินจากกรรมการจำนวน 33.10 ล้านบาท เป็นการกู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงิน ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี โดยมียอดหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 เท่ากับ 30.00 ล้านบาท	- การกู้ยืมเงินจากกรรมการในรายการที่ 1 เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบ และทรัพย์สิน จึงได้ขอกู้ยืมเงินจากประธานกรรมการ ต่อมาบริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารจึงชำระคืนให้แก่ประธานกรรมการ โดยมีการทำสัญญาและคิดดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมกันด้วยอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด ณ ขณะนั้น - การกู้ยืมเงินจากกรรมการดังกล่าว เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทต้องจ่ายชำระค่าวัตถุดิบนำเข้าไปในช่วงเวลาที่บริษัทได้ใช้วงเงินสินเชื่อระยะสั้นจากธนาคารเต็มวงเงิน บริษัทจึงได้ขอกู้ยืมเงินจากประธานกรรมการ โดยมีการทำสัญญาและคิดดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมกันด้วยอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด ณ ขณะนั้น	รายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีความสมเหตุสมผล โดยเงินกู้ยืมบางส่วนไม่ได้คิดดอกเบี้ยระหว่างกัน รายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีความสมเหตุสมผล

นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 3 แห่งและสถาบันการเงิน 1 แห่งวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,618 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทวงเงินสินเชื่อ	ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1	ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2	ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 3	สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
เงินกู้ยืมระยะยาว	20.0 ล้านบาท	-	-	-
เงินเบิกเกินบัญชี	25.0 ล้านบาท	20.0 ล้านบาท	10.0 ล้านบาท	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น	250.0 ล้านบาท	-	120.0 ล้านบาท*	100.0 ล้านบาท*
เลตเตอร์ออฟเครดิต ภายในประเทศ	950.0 ล้านบาท	60.0 ล้านบาท*		
เลตเตอร์ออฟเครดิต ต่างประเทศ	30.0 ล้านบาท			
หนังสือค้ำประกัน	1.0 ล้านบาท	-	-	-
วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	-	-	32.0 ล้านบาท	-
รวม	1,276 ล้านบาท	80.0 ล้านบาท	162.0 ล้านบาท	100.0 ล้านบาท

* รวมวงเงินทรัสต์รีซีที

ซึ่งวงเงินสินเชื่อทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 นั้นค้ำประกันโดยจำนองที่ดินพร้อมโรงงานของบริษัทในวงเงิน 135 ล้านบาท, เครื่องจักรของบริษัทวงเงิน 142 ล้านบาท, เครื่องจักรที่ใช้ผลิตท่อของบริษัทวงเงิน 30 ล้านบาทและที่ดินพร้อมสำนักงานของบริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด วงเงิน 50 ล้านบาท รวมทั้งค้ำประกันโดยบริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด, นายสุภชัย ชัยสุพัฒน์, นายวีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ และนางอรสา ชัยสุพัฒน์ ร่วมค้ำประกัน วงเงินสินเชื่อทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 และ 3 มีบริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด, นายสุภชัย ชัยสุพัฒน์ และนางอรสา ชัยสุพัฒน์ ร่วมค้ำประกันทั้งจำนวน โดยนายวีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ และนายกฤษดา ชัยสุพัฒน์ ได้เข้าร่วมค้ำประกันสินเชื่อทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 ส่วนวงเงินสินเชื่อของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง มีนายสุภชัย ชัยสุพัฒน์ นายวีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์และนายกฤษดา ชัยสุพัฒน์ เข้าร่วมค้ำประกันสินเชื่อทั้งหมด โดยมีรายละเอียดการค้ำประกันจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	สรุปรายการ	เงื่อนไข/ความเหมาะสมผลและความจำเป็น
บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด	บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยมีนายสุภชัย ชัยสุพัฒน์และนายวีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด นำสิ่งปลูกสร้างมาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทได้รับจากธนาคารแห่งที่หนึ่งในวงเงินจำนอง 50 ล้านบาทและเข้าร่วมค้ำประกันวงเงินสินเชื่อทั้งหมดที่บริษัทได้รับจากธนาคารพาณิชย์ทั้ง 3 แห่งรวม 1,518 ล้านบาท	- ธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสินทรัพย์ของบริษัทที่นำไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทนั้นไม่เพียงพอต่อวงเงินสินเชื่อ จึงขอให้ประธานกรรมการบริษัทนำบริษัท ชัยสุพัฒน์ และสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด มาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อร่วมด้วยโดยไม่มีการทำสัญญาและไม่คิดค่าตอบแทนระหว่างกัน



บริษัท / บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	สรุปรายการ	เงื่อนไข / ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
นายสุภชัย ชัยสุพัฒน์	นายสุภชัย ชัยสุพัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัทเข้าร่วมค้าประกันวงเงิน สินเชื่อทั้งหมดที่บริษัทได้รับจากธนาคารพาณิชย์ทั้ง 3 แห่งและสถาบันการเงินอีกหนึ่งแห่งรวม 1,618 ล้าน บาท	- ธนาคารขอให้ประธานกรรมการเข้าค้าประกันวงเงิน สินเชื่อร่วมด้วย ทั้งนี้ไม่มีการทำสัญญาและไม่คิด ค่าตอบแทนระหว่างกันกับบริษัท
นายวีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์	นายวีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท	กรรมการผู้จัดการบริษัทได้เข้าร่วมค้าประกันวงเงิน สินเชื่อที่บริษัทได้รับจากธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1, 2 และ สถาบันการเงินแห่งหนึ่งรวม 1,456 ล้านบาท	- ธนาคารขอให้กรรมการผู้จัดการบริษัทเข้าค้าประกัน วงเงินสินเชื่อร่วมด้วย ทั้งนี้ไม่มีการทำสัญญาและ ไม่คิดค่าตอบแทนระหว่างกันกับบริษัท
นายกฤษดา ชัยสุพัฒน์	นายกฤษดา ชัยสุพัฒน์ กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป	กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปของบริษัท ได้เข้าร่วมค้าประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทได้รับจาก ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 และ สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง รวม 180 ล้านบาท	- ธนาคารขอให้กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ทั่วไปของบริษัทเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อร่วมด้วย ทั้งนี้ไม่มีการทำสัญญาและไม่คิดค่าตอบแทน ระหว่างกันกับบริษัท
นางอรสา ชัยสุพัฒน์	นางอรสา ชัยสุพัฒน์ ภรรยาของนายสุภชัย ชัยสุพัฒน์ และเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่	ภรรยาของนายสุภชัย ชัยสุพัฒน์และเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัทได้เข้าร่วมค้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ บริษัทได้รับจากธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1, 2 และ 3 รวม 1,518 ล้านบาท	- ธนาคารขอให้คุณอรสา ชัยสุพัฒน์ ซึ่งเป็นภรรยาของ คุณสุภชัย ชัยสุพัฒน์และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อร่วมด้วย ทั้งนี้ไม่มี การทำสัญญาและไม่คิดค่าตอบแทนระหว่างกันกับ บริษัท

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องนำทรัพย์สินเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทโดยไม่มีการคิดค่าตอบแทน

11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ผ่านมาของบริษัท ได้มีการพิจารณาโดยกรรมการของบริษัท ซึ่งในขณะนั้นบริษัทยังไม่มีกำหนดข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน เนื่องจากบริษัท ยังมีสภาพเป็นบริษัทจำกัด แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณารายการดังกล่าวได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก รวมทั้งได้มีการเปรียบเทียบกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก สำหรับในปัจจุบัน บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยจะกำหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้ รวมทั้งบริษัทได้จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าวด้วย

สำหรับรายการระหว่างกันในอนาคต เช่น การซื้อขายสินค้า การค้าประกันวงเงินสินเชื่อ การเช่าหรือการซื้อสินทรัพย์อื่นใดระหว่างบริษัท กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าวในอนาคตขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็นของบริษัท ซึ่งการรับจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกันจะต้องเป็นไปตามราคาตลาดและยุติธรรม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำราคาตลาดของผู้เข้ามาเปรียบเทียบกับราคาของบริษัทด้วย

11.4 นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

เนื่องจากบริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด ได้หยุดดำเนินธุรกิจหลักโดยประกอบธุรกิจการลงทุนในหุ้นของบริษัทเพียงอย่างเดียว (Holding Company) และบริษัท ยูไนเต็ดสติลเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด ได้หยุดดำเนินธุรกิจและจะเลิกกิจการในที่สุด ดังนั้น บริษัทคาดว่าภายหลังจากการค้าประกันวงเงินสินเชื่อ การเช่าอาคารสำนักงานและคลังสินค้า และการเช่ารถยนต์ กับ บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด ซึ่งเป็นการทำรายการต่อเนื่องและราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ ส่วนรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับ บริษัท ยูไนเต็ดสติลเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าจะยังมีรายการขายสินค้าให้แก่ บริษัท ซี. ซี. พี. เมททอล จำกัด ซึ่งเป็นการทำรายการอย่างต่อเนื่อง เป็นการค้าที่เป็นธุรกิจปกติและมีราคาตลาดอ้างอิง ทั้งนี้ ในอนาคต หากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท จะเกิดขึ้นตามความจำเป็นและบริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยต้องผ่านคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บริการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนำไปประกอบธุรกิจหรือดำเนินงานแทนบริษัท

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท ซี เอส พี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัทจะได้นำคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้นำผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ในอนาคต หากบริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องตามที่เปิดเผยไว้ในข้อที่ 11.1 บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย